







สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาไท, thecoverage, newswit, thailand4)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สรส. ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ติดตามและประเมินผลโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ร่วมกับ สปสช. พร้อมร่วมการประชุมกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ 5 ปีของการขับเคลื่อนนโยบายร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพ หรือ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงมีข้อเสนอให้ สรส. ศึกษาแนวทางการจูงใจร้านยาให้เข้าร่วม ให้บริการกับ สปสช. เพิ่มขึ้น การวิจัยหรือวิเคราะห์เรื่องภาษีเพื่อเสนอต่อกรมสรรพากรในยกเว้นภาษีในเรื่องใดบ้าง โดยอาจ ใช้งัลด สรสช. หรือกับสรรพากร รวมทั้งการศึกษาว่าจะมีบริการใดที่ร้านยาให้บริการเพิ่มเติมได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.สุพล ตติยันทพร นพ.สสจ.นครราชสีมา เผย จ.นครราชสีมา พร้อมให้บริการตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ใน ระยะที่ 2 ซึ่งจะเริ่มในเดือน มี.ค.2567 โดยขณะนี้ทุก รพ. ทั้งในและนอกสังกัด สธ. ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีการเชื่อมข้อมูลกัน เรียบร้อยแล้ว รวมถึงโคราชมีการให้บริการนวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่แล้วในบางพื้นที่ที่มีความพร้อม แต่เมื่อเป็น นโยบายที่ต้องขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกที่ ก็ต้องทำให้มีการบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดให้ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ พร้อมด้วย พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ. ลงพื้นที่ รพ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ติดตามการบริหารจัดการและการให้บริการรักษากำลังพลและประชาชน โดยกล่าวว่า รพ.ทหารในค่ายประจักษ์ศิลปาคม และ ที่อื่น ๆ สามารถพัฒนาให้รองรับกับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ได้ ซึ่ง รพ.ทหารที่นี้ดูแลประชาชนที่เป็นผู้ป่วย นอก คิดเป็นสัดส่วน 77% ต่อปี อัตราการรักษาแพทย์ 1 คนต่อคนไข้ 14,000 คนต่อปี และยังมีรถโมบายออกตรวจรักษา ประชาชนใน จ.อุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ตามแนวชายแดน จ.หนองคาย แต่ยังมีประสบปัญหาบุคลากร อุปกรณ์ ระบบไอที และรถพยาบาลเคลื่อนที่ไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ สังกัดกระทรวงกลาโหมก็ลาออกจำนวนมาก เพราะ ไม่มีโอกาสเติบโต อัตราเงินเดือนน้อยกว่าเงินสังกัด สธ. รวมถึงรายได้ของเภสัชกรที่ รพ.แห่งนี้น้อยกว่าเภสัชกรของ สธ. ทั้งที่ เป็นข้าราชการเหมือนกัน ซึ่งตนตั้งใจจะช่วยเหลือปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุด</p>	
<p> นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p>	
<p>ครอบครองยาบ้า 5 เม็ด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, INN, ch3plus)</p> <p>- พล.ต.ท.ศิริศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบช.ตำรวจปราบปรามยาเสพติด เผยถึงกรณีกำหนดยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ให้เข้ารับ บำบัดรักษาไม่ถูกดำเนินคดี ว่า ถ้าพบยาบ้าไม่ว่าจำนวนเท่าใด หากสืบสวนพยานหลักฐานที่แสดงถึงพฤติกรรมจำหน่ายให้ถือ เป็นความผิดจำหน่ายยาเสพติด โดยความผิดข้อหาเสพติดและครอบครองเพื่อเสพ ถ้าผู้เสพไม่เคยกระทำความผิดให้เข้าบำบัด กลับคืนสู่สังคม หากหลบหนีหรือผลรักษาไม่สมบูรณ์จะถูกดำเนินคดี และผู้เสพที่เคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่สมัคร ใจบำบัดจะถูกดำเนินคดีเช่นกัน เห็นได้ว่ายังดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดซ้ำซาก ไม่ใช่แค่ส่งบำบัดรักษา</p>	
<p> ถ่ายโอน รพ.สต.</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.จ.สุพรรณบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวถึงปัญหาการถ่ายโอน รพ.สต. ของ อบจ.สุพรรณบุรี แม้จะมีการ ถ่ายโอนครบ 100 % แล้ว ว่า ทุกวันนี้ตนยอมรับว่ายังปวดหัวกับการถ่ายโอน ด้วยระเบียบกฎหมายต่างๆ นั้นยุ่งยากไปหมด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ซึ่งตน และปลัด อบจ.ฯ รวมถึงหน.สำนักปลัด อบจ. ทราบปัญหาดี และรู้ดีว่าจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรให้ระบบถ่ายโอนของเจ้าหน้าที่เข้าที่เข้าทางให้สมบูรณ์แบบ เชื่อว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะลงตัวแน่นอน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, เนชั่น, สยามรัฐ, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, การเงินธนาคาร, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, สวท.,ทีวีช่อง 3,7,NBT,ThaiPBS, true, tnn, mcot, thebangkokinsight, thebangkokinsight, fm91bkk, thansettakij, js100., thecoverage, hfocus, mono, newtv, inn)</p> <p>- นพ.ชลน่าน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุม กก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเร่งรัดศึกษาเรื่องการขยายเวลาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ในกรอบเวลา 3 เดือน เพื่อหาข้อมูลที่สนับสนุน ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมถึงอุบัติเหตุ หลังจากที่ผ่านมาได้มีการขยายเวลาเปิด ผับ บาร์ ที่ 04.00 น ใน 5 พื้นที่ กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต และเกาะสมุย ที่ประชุมต้องการข้อมูลรอบด้าน และต้องมีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้มีคัดค้านกับการขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>- ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ รับหนังสือเครือข่ายต้านเหล้า ยืนยันมติที่ประชุมไม่ขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมดันกองทุนช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากเหล้า</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สวท.91, โลกธุรกิจ, hfocus, acnews, one31, thaitabloid, thebangkokinsight, thailandplus. thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2567 "ปกป้องสุขภาพของคนไทย ท่างไกลควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า" พร้อมกล่าวว่า ผลิตกภัยยาสูบทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากถึงปีละกว่า 70,000 คน ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจภาคครัวเรือนปีละกว่า 100,000 ล้านบาท ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากบุหรี่ไฟฟ้า โดยปี 2566 พบอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนและสตรีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.6 ทั้งนี้ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได้จัดตั้งเครือข่ายคลินิกฟ้าใส ให้บริการเลิกยาสูบโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ปัจจุบันมี 563 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ สธ.พร้อมให้การสนับสนุนสร้างสังคมปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน ป้องกันผู้สูบบุหรี่ใหม่ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นางสุภาพ สิริบรรสพ หน.สำนักกิจการพิเศษ รพ.น่าน เผย จ.น่านพบข้อมูลที่น่ากังวลของการแพร่ระบาด Toy pod บุหรี่ไฟฟ้าสำหรับ Gen 5 ที่พบว่ามีการระบาดในร.ระดับประถมศึกษา โดยมี นร.ป.1 สูบ Toy pod แล้ว คาดเป็นการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจะมีการสอบสวนว่ามีบุคคลใดเป็นผู้ที่สั่งซื้อมาล่อวงหลอกขายให้กับเด็ก นร.หรือไม่ และพบเด็กนร. คนในชุมชนดื่มสุราขาวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งพบแนวโน้มผู้ป่วยจิตเวชเกิดการคลุ้มคลั่งอาละวาดเพราะยาบ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย</p>	
<p>ทักษิณป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, ผจก., มติชน, ข่าวสด, sondhitalk, teroasia, thaipbs, ch7, dailynews, mono)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยกรณีการพักโทษ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงอาการป่วยและตั้งคำถามอาจจะเกิดทักษิณโมเดล ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำ ว่า เรื่องนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย ความหมายคือ การกำหนดโรคหรือความเห็นของแพทย์ที่เกี่ยวข้องขณะที่มีผู้ต้องขัง จะมีกฎหมายราชทัณฑ์และวิชาชีพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าไปรองรับ สธ.ไม่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปกำหนดประเภทหรือชนิดของโรคที่เข้าข่ายในการที่จะได้รับพักโทษหรือไม่ได้รับพักโทษต่างๆ ถามว่าการของทักษิณเป็นอย่างไร บอกไม่ได้เป็นอะไร ตอบไม่ได้จะครหรือไม่ มองว่าคนมีสิทธิวิจารณ์ เตรียมไปเยี่ยมในฐานะผู้ใหญ่ที่ให้โอกาส เป็นสามัญสำนึก ไม่เกี่ยวหน้าที่</p>	
<p>จับคลินิกเสริมความงามเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, ทีวีช่อง NBT)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. ร่วมแถลงข่าวผลการตรวจจับคลินิก 5 แห่ง ในพื้นที่ กทม. จ.ปทุมธานี และจ.ระยอง พบเป็นคลินิกเถื่อน 4 แห่ง ใช้ร้านเสริมสวย และบ้านพักให้บริการฉีดสารเสริมความงาม พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 6 ราย เป็นหมอมือ 4 ราย แพทย์จริง 1 ราย ตรวจยึดของกลาง 96 รายการ มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมยื่นให้ ผู้รับบริการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประจำคลินิก นอกจากเลขที่ใบอนุญาต 11 หลัก และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการของ คลินิกแล้ว จะต้องตรวจสอบแบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพหรือผู้ประกอบการโรคศิลปะ (ส.พ.6) ที่ ติดหน้าห้องตรวจรักษา ซึ่งจะแสดงภาพถ่าย ชื่อ-นามสกุล สาขา และเลขที่ใบอนุญาตของแพทย์ และเพื่อความมั่นใจให้ ตรวจสอบชื่อของแพทย์ในเว็บไซต์แพทยสภา หากไม่พบข้อมูลก็ขอให้หลีกเลี่ยงการรับบริการ และแจ้งเบาะแสมาที่กรม สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p> <p>อีกคดีร่วมกับอินเตอร์โพล ทลายเครือข่ายลักลอบจำหน่ายฟิลเลอร์เถื่อนและผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายข้ามชาติ ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศจีน แพคเกจไว้ที่โกดังต่างๆ ใน จ.นนทบุรี เพื่อแพ็คเกจกระจายส่งให้ลูกค้าชาวไทย และต่างชาติ ในโซนประเทศแถบเอเชีย รวม 4 ประเทศ ประกอบด้วย จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบเงินหมุนเวียนปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมด 30 ล้านบาทไว้เป็นหลักฐาน และขยายผลตามเอาผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า)</p> <p>- ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 ก.พ. 2567 ณ 07:00 น พบ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 26 จังหวัด ได้แก่ จ.แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน ลำพูน ลำปางแพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร บึงกาฬ หนองคาย เลย อุตรธานี นครพนม หนองบัวลำภู สกลนคร มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อ่างทอง ฉะเชิงเทรา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ สำหรับ กทม. ค่าคุณภาพอากาศดีมาก สีฟ้าทั่วทุกเขตพื้นที่</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, บ้านเมือง)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กำชับให้ผู้ว่าทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการเชิงรุก หยุดการเผา ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 รวมทั้งต้องมีช่องทางแจ้งเบาะแสการเผาและใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ สำหรับ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 การเผาทำให้เกิดเหตุรำคาญ เข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท และความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท</p>	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์)</p> <p>- ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11-17 ก.พ.67 1.ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 496 คน เฉลี่ยรายวัน จำนวน 71 คน/วัน 2.ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 4 ราย เฉลี่ยรายวันจำนวน 1 ราย/วัน 3.ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล สะสม 3,712 คน (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567) 4.ผู้เสียชีวิต สะสม 43 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)</p> <p>สื่อที่แนะนำ : เว็บไซต์ (pptvhd, nation)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดการเสวนาวิชาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเฝ้าระวังโรค และสาเหตุการเสียชีวิตในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เผย ผลการวิเคราะห์การเสียชีวิตส่วนเกิน (Excess Deaths) ยังไม่พบหลักฐานว่าการได้รับวัคซีนโควิด ชนิด mRNA เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต พร้อมเดินหน้าวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่อ</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์เนชั่นออนไลน์</p> <p>- นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยข้อมูลทางการแพทย์ พบแท่งย้วยสีขาว คล้ายหนวดปลาหมึก ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในมนุษย์ กระทั่งมีการฉีดวัคซีนโควิด โฆษียลชอบคุณที่เปิดเผยความจริง ขอคำแนะนำต้องทำอะไรต่อไป</p>	
<p>อัย.ปรับระบบบริการครั้งใหญ่</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, thecoverage, thaitabloid, ch7, smeone)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า หลังจากที่นายภา มีบัญชาให้ อย.เร่งรัดดำเนินการเรื่องการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถส่งออกและจำหน่ายในต่างประเทศได้มากขึ้นนั้น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ได้สั่งการให้เลขาธิการ อย. ไปเร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยด่วนที่สุด ล่าสุด อย.ได้ปรับระบบการให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSSC) โดยให้บริการด้วยระบบดิจิทัล ลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตให้สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายมากขึ้น พร้อมเพิ่มระบบให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการขอขึ้นทะเบียนด้วย นอกจากนี้ ได้ปรับทุกกระบวนการในคู่มือประชาชน ลดขั้นตอนลงครึ่งหนึ่ง</p>	
<p>โรค NCDs คร่าชีวิตคนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผจก.สสส. กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อ (NCDs) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 คิดเป็น 75% ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด หรือเกือบ 4 แสนคนต่อปี ครึ่งหนึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจของไทยถึง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี สสส. จึงได้สานพลัง ภาคีเครือข่าย พัฒนานวัตกรรมแนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ป้องกันการเกิดโรค NCDs โดยเฉพาะในกลุ่มวัยแรงงานที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทำลายสุขภาพสูงสุด สามารถเสริมสร้างศักยภาพองค์กรแห่งความสุขที่ตระหนักต่อการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรกว่า 10,000 แห่ง</p>	
<p>ห่วงไอซ์ฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เนชั่น, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, เรื่องเล่าเช้านี้, linetoday, tvpoolonline, thainews, thaiger, brighttv, newtv, sanook, news1live)</p> <p>-นักแสดงสาว ไอซ์ ปรีชญา ได้โพสต์ข้อความตัดพ้อลงในไอจีสตอรี่ของตัวเอง ว่า ไอซ์ไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้ว เพราะคนในครอบครัว คนรัก ไม่สนใจ ทางด้านชาวเน็ตต่างก็ส่งข้อความให้กำลังใจจำนวนมาก</p>	
<p>พีชกระท่อมลดปวด-แก้ไอเสบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipr.net, thailand4, ryt9, newswit)</p> <p>-รศ.ภก.ดร.ธงชัย สุขเสวต อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ทำวิจัยเรื่องกระท่อม กล่าวว่า ปัจจุบันมีการวิจัยใช้สารในใบกระท่อมทำยาแก้ปวด ลดการอักเสบ รวมถึงเป็นยาช่วยเลิกสารเสพติด ประเทยาบ้าและยามอร์ฟิน พีชกระท่อมมีศักยภาพที่จะพัฒนามาใช้เป็นยา ทั้งทางการแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน จึงควรมีการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป</p>	
<p>เผย GDP ไตรมาส 4/66 ต่ำกว่าประมาณการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- นายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ เผยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/66 ขยายตัวได้ 1.7% เป็นการขยายตัวต่อเนื่องจาก 1.4% ในไตรมาส 3/66 โดยปัจจัยหลักมาจากการส่งออกสินค้าและบริการเร่งขึ้น การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนยังขยายตัว ขณะที่การใช้จ่ายรัฐบาลลดลง เป็นผลจากรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการในระบบตลาด และการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง ประกอบกับการลงทุนรวมลดลง ส่งผลให้ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวได้เพียง 1.9% ซึ่งต่ำกว่าที่สภาพัฒน์เคยประมาณการไว้ก่อนหน้านี้</p>	
<p>ผลตรวจคุณภาพน้ำสาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) กรมควบคุมมลพิษ ส่ง จนท.เข้าเก็บตัวอย่างน้ำและแจ้งผลการตรวจวัดภาคสนาม ณ จุดเก็บตัวอย่าง จากกรณีน้ำในลำน้ำสายชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ชุมชนขาดน้ำดื่ม ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2567 พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่หลังจากผ่านไป 1 สัปดาห์ ผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการพบว่ามีปริมาณโลหะหนักปนเปื้อน 9 ชนิด คือ ทองแดง นิกเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว ปรอท และสารหนู เพียงแต่อยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำ ยกเว้น เหล็ก และความกระด้างที่สูงกว่าลำน้ำทั่วไป ทั้งนี้ นายอำเภอแม่สายได้แจ้งผลการตรวจไปให้กับประเทศเมียนมา เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแจ้งข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบผลการตรวจ และให้มีการเฝ้าระวังตรวจคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรมบัญชีกลางให้เบิกค่ายาฉีดรักษาไขมันในเลือดสูง เริ่ม 1 มี.ค.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thecoverage</p> <p>-นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง ออกหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด 3 รายการ ‘Evolocumab - Alirocumab – Inclisiran’ มีผลบังคับใช้ 1 มี.ค. เป็นต้นไป</p>	
<p>สืบสวนอีโคไล ระบาดในสหรัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ ยืนยันการระบาดของอีโคไล ระหว่างวันที่ 18 ต.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2567 พบผู้ป่วย 10 ราย มาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย 4 คน, รัฐโคโลราโด 3 คน, รัฐยูทาห์ 2 คน และรัฐเทกซัส 1 คน ซึ่งจากการสอบสวน มี 6 คน บริโภคเชดดาร์ชีสดิบ ยี่ห้อรอร์ว ฟาร์มที่ซื้อจาก 2 ร้านค้า โดยจำนวนผู้ป่วยจริงน่าจะสูงกว่าที่รายงานอย่างมาก และการแพร่ระบาดอาจไม่ได้จำกัดอยู่ในรัฐที่ยืนยันการพบผู้ป่วย ทั้งนี้ FDA แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทาน การจำหน่าย หรือการเสิร์ฟเชดดาร์ชีสดิบยี่ห้อดังกล่าว ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนอยู่</p>	
<p>สวัสดิการไม่สอดคล้องกับภาระงาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- น.ส.อภิสรารธรรม พันธุ์พลเวช ผู้ประสานงานกลุ่มลูกจ้างและ พกส. 4 ภาค กล่าวถึงการทำงานที่เป็นผู้สนับสนุนในระบบสุขภาพ มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบซับซ้อน แต่ภาระงานที่ต้องแบกรับไม่สอดคล้องกับเงิน และสวัสดิการที่ได้ ว่า กลุ่มลูกจ้างและพกส. ตัดสินใจส่งตัวแทนประมาณ 20 คนไปสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยื่นหนังสือติดตามการขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการของลูกจ้าง และ พกส. ใน 6 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. ให้กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง 2. ให้ พกส. ได้รับค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มจากฐานเงินเดือนเดิม 3,000 บาท หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ปรับเพิ่มแบบขั้นบันได 3. ให้การปรับเพิ่มเงินเดือนประจำปีให้มีการปรับเพิ่มปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่ต่ำกว่า 2.5% 4. ขอพิจารณาสวัสดิการ พกส. เพิ่มเติม คือ 4.1 ขอสวัสดิการเทียบเท่าลูกจ้างประจำ 4.2 ยกเลิกสัญญาจ้างจากเดิม 4 ปี เปลี่ยนจากการต่อสัญญาจ้างเดิม 4 ปี/ครั้ง เป็นทำงานจนเกษียณอายุราชการ 5. ความคืบหน้าของการบรรจุข้าราชการ พกส. 63 สายงาน (Back Office) ตามมติกรม.ที่ผ่านมา และ6. พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้สำหรับ พชร.ที่ปฏิบัติงานยามวิกาล ทั้งนี้ สิ่งที่ยากให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดอยู่ 2 เรื่อง คือการปรับเพิ่มจากฐานเงินเดือน 3,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมถึงการประเมินงานและขึ้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง</p>	